

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

.....

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุทัย พลสีทา	ประธานสภาอบต.	อุทัย พลสีทา	
๒	นายกุศล กุนารี	รองประธานสภาอบต.	กุศล กุนารี	
๓	นางเดช กมฺุทชาติ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒	เดช กมฺุทชาติ	
๔	นางบุญส่ง บุญพา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓	บุญส่ง บุญพา	
๕	นายสมชาย ใจแน่น	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	สมชาย ใจแน่น	
๖	นางลุนนี ทำชอบ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	ลุนนี ทำชอบ	
๗	นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	เลขานุการสภาฯ	วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนโชติ จันทะพันธ์	นายก อบต.	ธนโชติ จันทะพันธ์	
๒	นายแพงศรี ลุนพันธ์	รองนายก อบต.	แพงศรี ลุนพันธ์	
๓	นางบังอร พลสีทา	รองนายก อบต.	บังอร พลสีทา	
๔	นายคมชัย สิงห์ทอง	เลขานุการนายกอบต.บุง	คมชัย สิงห์ทอง	
๕				
๖				

ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องขอความเห็นชอบกรณีวัดเทพพิพิธธรรม ขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.)เพื่อประโยชน์ในพระศาสนา

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ ๔.๑ เรื่องขอความเห็นชอบกรณีวัดเทพพิพิธธรรม ขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.) เพื่อประโยชน์ในพระศาสนา

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมครับ

นายธนโชติ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง ได้แถลงคำชี้แจงดังนี้

ด้วยวัดเทพพิพิธธรรม ตั้งอยู่บ้านบุง หมู่ที่ ๓ ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.) เพื่อใช้เป็นสวนพุทธอุทยานธรรมและเขตสังฆवास พร้อมทั้งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัด เพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอดังกล่าว จึงขอมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงเพื่อไปประกอบการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.) พร้อมทั้งรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการใช้

ที่ดินบริเวณดังกล่าว จะไม่ส่งกระทบที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนแต่อย่างใด และขอให้ปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่อไป

นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่งได้ชี้แจงดังนี้

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๖(๓)

สำหรับการขอใช้ที่ดินสาธารณะในการสร้างวัดนั้น นอกจากจะได้ผ่านการเห็นชอบจากประชาคม หมู่บ้าน แล้วต้องมีการเห็นชอบจากสภา อบต.ซึ่งขอให้มีการรับรองว่าหากได้รับการอนุญาตและความเห็นชอบในการจัดตั้งวัดในที่ดินบริเวณดังกล่าวจะไม่ส่งกระทบที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนแต่อย่างใด เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาขออนุญาตการใช้ที่ดินต่อไป หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าไม่มีผลกระทบใดๆก็สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้โดยไม่ต้องต่อกฎหมาย สำหรับขั้นตอนในการขอใช้ที่ดินนั้น ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเอง จึงขอมติที่ประชุมสภาเพื่อประกอบการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.)เพื่อประโยชน์ในพระ ศาสนา

ประธานสภาฯ ตามที่ปลัดฯ ชี้แจงนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด หรือจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีก็เชิญครับ

ที่ประชุม -ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่ขอมติที่ประชุมด้วย ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง

-ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

(ลงชื่อ) บุญส่ง บุญพา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญส่ง บุญพา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ ๓

(ลงชื่อ) สมชาย ใจแน่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย ใจแน่น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ ๕

(ลงชื่อ) เดช กมูทชาติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเดช กมูทชาติ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ ๒

(ลงชื่อ) อุทัย พลสีทา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอุทัย พลสีทา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

